



## สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	กาตาร์	หมวด	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ข่าวประจำวัน	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒		
หัวข้อข่าว	กาตาร์เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) ในปี ๒๕๖๓		

การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๖ (The 16 th Ministerial Meeting of Asia Cooperation Dialogue: ACD) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ มีกำหนดการประชุมรวม ๒ วัน และได้ปิดฉากลงแล้ววันนี้ โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับกรอบสารัตถะและระเบียบวาระเพื่อใช้ในการประชุมระดับผู้นำในปีหน้า ทั้งนี้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชียเห็นพ้องให้ออกข้อมติ ร่วมในรูปของปฏิญญาโดยใช้ชื่อว่า “ปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration)” พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับรัฐกาตาร์ ที่ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๓ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุมฯ ยังเห็นพ้องกันโดยให้ประเทศสมาชิกเร่งทำการถอดเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันความร่วมมือใน ๖ สาขาหลัก อันถือเป็นผลประโยชน์ร่วมกันต่อการพัฒนา ของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) รวมถึงการสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดถือ ปฏิบัติตามหลักการและเจตนารมณ์เดิมของการก่อตั้งกรอบความร่วมมือดังกล่าว โดยมุ่งเน้นรูปแบบการ ดำเนินงานจากบนลงล่าง (top-down) เพื่อส่งเสริมให้บรรดาผู้นำของประเทศสมาชิก รวมถึงข้าราชการระดับสูง ทั้งระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เกี่ยวข้องได้พบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้มากขึ้น โดย ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบที่เป็นทางการ ทั้งนี้ เพื่อเอื้อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น ปฏิญญาโธฮาดังกล่าวได้สนับสนุนให้เลขาธิการกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) ปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกและมีบทบาทนำในการสร้างความร่วมมือกับองค์กร ความร่วมมืออื่น ๆ ซึ่งเป็นประเทศนอกกลุ่ม เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือเอเชียให้ขยายสู่ภูมิภาคอื่น ๆ

พร้อมกันนี้ที่ประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ยังเน้นถึงความร่วมมือเชิงบูรณาการในทุกมิติ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม อีกทั้งยังยกระดับให้ประเทศภาคีสมาชิกเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในกรอบความร่วมมือด้านสุขภาพและการกีฬาในอนาคตอีกด้วย

ที่มาของข่าว :	<a href="https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/5/1/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-">https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/5/1/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-</a>
วันที่เข้าถึงเอกสาร :	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้ปฏิบัติงาน	นายชชาติ พุฒเพ็ง	นักวิเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน	กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	ลำดับที่/ปีงบประมาณ
ผู้แทน	-	-
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ